



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
21 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์kapok, workpointnews, nationtv, Bangkokbiznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcot, inn, nationweekend, bbc, thastanadard, prachachat, ทวีทุกช่อง

-เสนอข่าว สร. เผย มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 50 ราย แบ่งเป็น 1.กลุ่มมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้า 41 ราย คือ สนามมวย 18 ราย สถานบันเทิง 5 ราย สัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 12 ราย และผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย 6 รายในจังหวัดปัตตานีและสงขลา 2.ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย คือ กลับจากต่างประเทศ 4 ราย (คนไทย 2 ราย, ต่างชาติ 2 ราย) ทำงานในสถานที่แออัดใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 2 ราย และรอผลสอบสวนโรค 3 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย เป็นชายชาวฝรั่งเศส อายุ 36 ปี จากสถาบันโรคทรวงอก สรุปผู้ป่วยสะสม 322 ราย รักษาหาย 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาตัวในร.พ. 278 ราย และยังมีกลุ่มสนามมวย เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย ได้ผลตรวจห้องปฏิบัติการแล้วแต่รอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก 118 ราย การพบผู้ป่วยตามหัวเมืองหรือต่างจังหวัดยังเกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมเกี่ยวกับสนามมวยเป็นหลักแล้วเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จำกัดการเคลื่อนไหว ควรกักตัวเองที่บ้าน ป้องกันตัวเองและครอบครัว หากมีไข้หรือมีอาการให้ติดต่อประสานงานเจ้าพนักงาน

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สร. กล่าวว่า กลุ่มสนามมวยมีคนหลายพันคนแต่ติดตามได้ 55 ราย คาดการณ์ว่าจะมีคนที่มีความใกล้ชิดกับคนติดเชื้อยืนยัน 500 กว่าคน ดังนั้น ขอให้ติดต่อมาที่ 1422 แจ้งว่าไปชมการแข่งขันมวยในวันนั้น หากมีไข้ขอให้ไปรพ.โดยด่วน

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 3

-เสนอข่าว เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ระบุให้คนไปสนามมวย 6-8 มี.ค. รายงานตัวด่วน คาดการณ์ว่ามีคนดูหลายพันคน แต่ติดตามได้ 55 ราย

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์กระปุก

-เสนอข่าว บริษัทออลิบบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ว่า มูลนิธิแจ๊ค หม่า และมูลนิธิออลิบบา ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้น อุปกรณ์ทดสอบ 1.5 แสนชุด ชุดป้องกันโรคและหน้ากากป้องกันโรคอย่างละ 2 หมืนชิ้น ให้กับอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และจะสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมกับประเทศแถบเอเชียในการต่อสู้กับโควิด-19 ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. แถลงว่า ไทยได้รับหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งจากมูลนิธิแจ๊ค หม่า 5 แสนชิ้น หน้ากาก N95 อีก 5 หมื่นชิ้น และชุดป้องกันโรคอีก 2 หมื่นชิ้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, แนวหน้า, TNN

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. เผย ไทยสั่งซื้อยาฟาวิพิลาเวียร์เพิ่มอีก 1 แสนเม็ด จากที่สำรองไว้ 80,000 เม็ด ล็อตแรกจะได้รับ 50,000 เม็ด หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดป้องกันตนเอง (PPE) ซึ่งประเทศจีนให้ไทยสั่งซื้อโดยตรงผ่านองค์การเภสัชกรรมหลังจากสถานการณ์ในจีนเริ่มคลี่คลาย เป็นการตอบแทนที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจีนอย่างดีจนหายขาด

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, สปริงนิวส์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สร. ทหารีร่วมกับ ดร.แดนเนิยล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย โดย WHO ระบุว่าไทยรับมือโควิด-19 ได้ดี สามารถแยกตัวผู้ป่วยได้เร็วไม่แพร่เชื้อคนอื่น แต่ห้วง 5 วันแนวโน้มผู้ป่วยในไทยเพิ่มขึ้น ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยในชุมชน ย้ำมาตรการสำคัญ รักษาระยะห่าง 1 เมตร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า ในกรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมสถานที่พิเศษหรือโรงแรมไว้รองรับกรณีพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น 450-500 เตียง โดยในสัปดาห์หน้าจะออกตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายผู้ติดเชื้ออาการไม่มากไปพักรักษา ส่วนรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนพร้อมรับผู้ป่วยทันที 43 เตียง และรองรับได้เต็มที่ 103 เตียง ตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันรักษาในรพ.สังกัด กทม. 11 แห่ง เป็นผู้สงสัยติดเชื้อ 29 ราย และผู้ป่วยยืนยัน 28 ราย ขอให้ประชาชนร่วมมือกันยุติการระบาดของโรค ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันว่า ยาฟาวิพิราเวียร์หรือยาอาวิแกน เป็นยาชนิดเดียวกัน ที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผ่านมาไทยนำเข้า 40,000 เม็ด สำรองไว้ใน กทม. 20,000 เม็ด ที่เหลือกระจายไปรพ.ทั่วประเทศ แต่การรักษาผู้ป่วยในไทย 80% ไม่ต้องใช้ยา 10% ใช้ยาพื้นฐาน มีเพียงผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนักเท่านั้นที่จำเป็นต้องให้ยาดังกล่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ และบริษัท เบฟเทค จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการผลิตแอลกอฮอล์เจล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล ลดการระบาดของโรคโควิด-19 โดยสถาบันโรคผิวหนังมีวิธีการผลิตแอลกอฮอล์เจล ส่วนเบฟเทคมีวัตถุดิบคือแอลกอฮอล์และมีสายการผลิตที่ได้มาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ โดยส่วนที่ 1 การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะในอาคารสถานที่ ให้ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพิ่มความถี่บริเวณจุดเสี่ยงที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน ผู้จำหน่ายอาหารในบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะ ต้องป้องกันตนเอง หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที ทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการ ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้บริการแก่ผู้โดยสาร</p> <p>ส่วนที่ 2 ด้านยานพาหนะและผู้ประกอบการ รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถไฟ ให้ใช้น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย กรณีที่มีห้องน้ำให้บริการบนพาหนะ ต้องจัดสบู่ล้างมือและกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำให้เพียงพอ รถโดยสารสาธารณะ ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยเรื่องสมุนไพรฟ้าทะลายโจรร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังเร่งศึกษาในห้องปฏิบัติการ จุดประสงค์เพื่อหาคำตอบว่า 1.สารเอนโดกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรลดการเข้าเซลล์ของเชื้อไวรัสได้หรือไม่ 2.การทดลองเพาะไวรัสในเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อ สารเอนโดกราโฟไลด์จะทำให้ไวรัสลดการแบ่งตัว ลดการเพิ่มจำนวน และเซลล์แข็งแรงขึ้นหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงประจำวัน โดย นพ.ยง ภู่วรวรรณ ยืนยันว่ามีเพียงพอที่จะใช้ในการรักษา สำหรับห้องและเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยต้องมีการคัดกรองตามอาการ ผู้ป่วยทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ห้องความดันลบ แต่ต้องอยู่ห้องที่แยกจากผู้ป่วยปกติเพื่อไม่ให้แพร่ไปสู่คนอื่น และหากอาการไม่มากแพทย์ทุกคนสามารถดูแลได้ ยกเว้นเฉพาะอาการวิกฤต และหากหากมีผู้ป่วยจำนวนมากเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการหามาเสริม ส่วนประเด็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีหลักฐานจากการตรวจยืนยันว่าน้ำอสุจิในเพศชายไม่มีเชื้อ และไม่พบการติดจากแม่สู่ลูกในครรภ์ ย้ำว่าโรคจะติดจากการสัมผัสและสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย เป็นต้น</p> <p>-ด้าน นายแพทย์ ธิปไตย พลภพ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ขณะนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ 2.28 ล้านชิ้น/วัน จากเดิม 1.2-1.3 ล้านชิ้น/วัน จะจัดสรรให้บุคลากรแพทย์วันละ 1.3 ล้านชิ้น ก.พาณิชย์จัดสรรให้ประชาชน 9 แสนกว่าชิ้น ส่วนหน้ากากทางเลือกหน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างการเร่งผลิต</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.คาดการณ์ตัวเลขผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.พญ.ภัทรวิมลย์ วรธนรัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้ศึกษาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และระบุว่า สถานการณ์ต่างประเทศมี 2 กลุ่ม คือ ประเทศกลุ่มที่ติดเชื้อมาก เช่น อิตาลี อิหร่าน อังกฤษ ค่าเฉลี่ยผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 33% ต่อวัน และกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อน้อย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮองกง ซึ่งมีมาตรการต่างๆ เช่น ปิดโรงเรียน ปิดประเทศ ค่าเฉลี่ย 10-20% ต่อวัน ส่วนประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ผู้ป่วยเพิ่ม 60 ราย ซึ่งใกล้ถึงค่าเฉลี่ย 33% หากประเทศไทยยังมีอัตราการเพิ่มขนาดนี้ต่อไป อีก 4 วัน ไทยจะมียอดเพิ่มถึง 1,000 คน อีก 10 วัน เป็น 5,000 คน อีก 14 วัน เป็น 10,000 คน และจะไม่มีบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลเพียงพอ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันไม่ให้ยอดการป่วยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยการอยู่ที่บ้าน งดการเดินทาง งดไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หรือลดการแออัด</p> <p>2.การล็อกดาวน์ประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เสนอนายกฯ ถึงความจำเป็นในการให้ประชาชน "อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" หากไม่ทำอาจมีผู้เสียชีวิตถึง 7,039 คน ซึ่งนายกฯ ได้รับแนวคิดและมอบให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นหัวหน้าทีมการจัดการกับการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งจะมีการประชุมนัดแรกวันที่ 21 มี.ค.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า มาตรการล็อกดาวน์ประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านพักต้องเตรียมไว้เผื่อ แต่ต้องสอบถามข้อเท็จจริงกับสภ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3.ผู้ป่วยโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว หนึ่งในผู้ป่วย 11 คนที่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไม่ได้ติดเชื้อจากเพื่อนชาวฮ่องกง เชื่อว่าเป็นการติดกันเองในประเทศ และเพื่อนในกลุ่มพยายามไปขอตรวจเชื้อแต่ถูกปฏิเสธอ้างว่าไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับคนต่างชาติ จนไปตรวจพบ.เอกชนจึงพบว่าติดเชื้อ นอกจากนี้ ระหว่างรักษาตัวที่สถาบันบำราศฯ ได้เพียงยานอนหลับและการเจาะเลือด เหมือนรอให้เชื้อหมดไปเองเท่านั้น พร้อมทั้งระบุว่า การที่รัฐบาลไม่กล้ายอมรับความจริงว่าการแพร่ระบาดเข้าสู่ระดับ 3 ตั้งแต่ก่อนที่ตนจะติดเชื้อ เป็นสาเหตุหลักทำให้การระบาดนี้ควบคุมไม่ได้ และการที่รัฐบาลไม่ให้ข้อมูลหรือความรู้แก่ประชาชนตามสถานการณ์ที่เป็นจริงยิ่งทำให้สังคมตื่นตระหนก กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวัน สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดของประเทศ</p> <p>4.ปัญหาเตียงรองรับผู้ป่วยไม่พอ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จะนำไปไว้ที่รพ.รามธิบดีจิ้งจอกดินนรินทร์ บางพลี จ.สมุทรปราการ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันมี 48 เตียง มีผู้ป่วยมารักษาแล้ว 45 คน หากไม่พออาจต้องจัดให้ผู้ป่วยพักเป็นคู่ โดยเป็นอาคารที่จัดไว้เฉพาะ ส่วนการรักษาในรพ.รามมา กรณีไม่ป่วยหนักฉุกเฉินจะเลื่อนนัดออกไประยะหนึ่ง ผู้ป่วยรับยาจากเดิมทุก 2 เดือน เปลี่ยนเป็น 6 เดือน ส่วนการทำงานมหาวิทยาลัยส่วนที่ทำงานที่บ้านได้ให้ทำที่บ้าน เพื่อลดการแออัดในรพ.</p> <p>5.รพ.รามมา นายาตรวจหมด สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า สถานการณ์สื่อเค้านรุนแรง ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ออกประกาศปิดรับตรวจโควิด-19 ชั่วคราว ตั้งแต่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 16.30 น. เนื่องจากน้ำยาที่ใช้ทดสอบไม่เพียงพอ</p> <p>6.พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Panicha Jampasut โพสต์เล่าพฤติกรรมของหญิงสาวชาวจีนใน จ.สระบุรี วัย 33 ปี ถ่มน้ำลายบนรถทัวร์บขส.และรถไฟ ทำให้ประชาชนหวาดระแวงเนื่องจากไม่มีประวัติการเดินทาง และยังมีอาการไข้หวัดกว่า 3 สัปดาห์ ตำรวจท่องเที่ยวควบคุมตัวส่งรพ.ศิริราช เมื่อวันที่ 19 มี.ค. เพื่อตรวจเชื้อโควิด-19 ด้าน ผอ.รพ.ศิริราช เผยว่า ผู้ป่วยไว้วางใจและไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล แพทย์จึงต้องให้ยาระงับประสาทและนำตัวเข้าห้องแยกโรค จากการประเมินอาการเบื้องต้น คาดว่าจะป่วยด้วยอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือไข้หวัด และอาจจะมีอาการทางจิตร่วมด้วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์สนุก</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสน.ปทุมวัน ประสานทุกหน่วยเข้าตรวจสอบ ทำความสะอาด และติดตามควบคุมตัวชายหนุ่มที่ป้ายสิ่งโสโครกในลิฟท์ บีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ ได้แล้ว ทราบชื่อ นายเอกชัย คันทะมาลา อายุ 32 ปี ได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคมาตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรค รวมถึงสอบถามมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ ทั้งนี้หากไม่มีอาการป่วยหรือไม่ติดเชื้อ การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535</p> <p>7.ฆ่าตัวตายจากโควิด-19 สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ครูผูกคอตายที่บ้านพักครูใน อ.องค รัชช จ.นครนายก ในจดหมายลาตายระบุ คาดว่าจะติดโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุดป้องกันเชื้ออย่างรัดกุมในการชันสูตรศพ ด้านผวจ.นครนายก สันนิษฐานว่า อาจจะมีสาเหตุมาจากความเครียดเรื่องส่วนตัวหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จะให้ทีมแพทย์ของรพ.ศูนย์การแพทย์ มศว องค์กรรัช นำศพไปชันสูตรและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป</p>	
<p>ประเด็นรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว โฆษก ตร. เปิดเผยจำนวนตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่า มี 16 นาย แบ่งเป็น กองบัญชาการตำรวจนครบาล 10 นาย, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 นาย, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 นาย, สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ 1 นาย, กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 1 นาย, ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 1 นาย และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 นาย นอกจากนี้ มีตำรวจที่ต้องกักตัว 14 วัน 220 นาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ม.เชียงใหม่ ออกประกาศชี้แจงกรณีมีผู้เรียนติดเชื้อโควิด-19 ว่า เป็นผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อธิการบดีสั่งปิดสาขาแล้ว กักตัวผู้เกี่ยวข้อง 14 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 1 มทร.พระนคร ออกประกาศหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.-2 เม.ย. รวมถึงให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งภายใน ภายนอกอาคารสถานที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก</p> <p>-เสนอข่าว ชายอายุ 33 ปี ซึ่งเข้ารับรักษาตัวอยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษของรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้เดินออกมาหาเจ้าหน้าที่พยาบาลนอกห้อง แจ้งว่าอยากได้ทีวีเพื่อติดตามรายการมวย ทำให้พยาบาลเกิดความตระหนกเนื่องจากขณะนั้นไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เจ้าหน้าที่ต้องรีบเจรจาและทำความเข้าใจให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องเท่านั้น ก่อนประสานกับผู้ที่รู้จักใกล้ชิด ช่วยทำความเข้าใจอีกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คมชัดลึก</p> <p>-เสนอใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 3 ของ จ.นครราชสีมา เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย อายุ 57 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.ระยอง ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวม 3 ราย รักษาตัวอยู่ที่รพ.ระยอง ส่วนกรณีมีชาวบ้านแจ้งว่าญาติผู้ป่วยยังออกมาใช้ชีวิตตามปกติ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว หากไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนที่จะตรวจพบเชื้อ จะขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน กรณีมีการสัมผัสใกล้ชิดต้องกักตัว 14 วันเพื่อรอดูอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้ป่วยยืนยันอีก 1 ราย เป็นชายไทยชาว อ.ท่าชนะ ในกลุ่มเขียนมวยสนามมวยลุมพินี เดินทางกลับมาถึงเมื่อวันที่ 12 มี.ค. เข้ารักษาที่รพ.ท่าชนะ ขณะนี้มีผู้ป่วยรวม 3 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.เพชรบูรณ์ พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นรายที่ 2 โดยติดเชื้อมาจาก กทม. ปัจจุบันรักษาอยู่ที่รพ.เพชรบูรณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว จ.ศรีสะเกษ พบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคได้ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ ได้รับการยืนยันจากผู้ป่วยและครอบครัวว่าเป็นเรื่องจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว จ.บุรีรัมย์ พบชายต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 รายแรก เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงกลับจากสนามมวยลุมพินี อีก 11 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.ขอนแก่น เผย พบผู้ติดเชื้อรายที่ 2 เป็นหญิงชาวขอนแก่น อายุ 37 ปี ได้รับเชื้อจากญาติไปดูมวยในสนามมวยที่กรุงเทพฯ แล้วนั่งเครื่องบินมารับประทานอาหารกับญาติอีก 6 คน โดยญาติที่แพร่เชื้อรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ส่วนผู้ป่วยหญิงคนดังกล่าวรักษาตัวที่ รพ.ขอนแก่น อาการดีขึ้นตามลำดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ แถลง มีผู้ป่วยยืนยันใหม่เพิ่มอีก 1 ราย ยอดรวมเป็น 3 ราย รายแรกเป็นคนจีนที่รักษาหายเดินทางกลับไปแล้ว รายที่ 2 เป็นเขียนมวยที่กลับมาจากกรุงเทพฯ และรายที่ 3 เป็นผู้ที่อยู่ในสถานบันเทิงเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยรายที่ 2 ที่ไปสังสรรค์เมื่อคืนวันที่ 8 มี.ค.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ณิชภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ หรือ แพรวา นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง โพสต์ไอจีว่าตัวเองติดโควิด-19 แต่ไม่ทราบว่าได้รับเชื้อมาจากไหน และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ทำเนียบฯ เซตระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อเตรียมรองรับการประชุม ครม. ซึ่งถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการยกระดับป้องกันโควิด-19 ซึ่งนายกฯ อาจประชุมมาจากห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า ไปยังรัฐมนตรีที่กระทรวงต่างๆ อาจเริ่มวันที่ 24 มี.ค. รวมถึงการประชุมอื่นด้วย และในสัปดาห์หน้า นายกฯ จะเชิญภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า มาพูดคุยเพื่อรับฟังผลกระทบในมิติต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ</p> <p>-รมว.พาณิชย์ เตรียมเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณซื้อหน้ากากอนามัยแจกให้รพ. แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โดยให้สธ.เป็นผู้กระจายให้รพ.ทุกแห่ง ทุกสังกัดทั่วประเทศ ส่วนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ มอบผู้ว่าฯ รับผิดชอบแจก ขณะที่ประชาชนให้ใช้หน้ากากผ้าแทน และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเวชภัณฑ์ป้องกันอื่นไม่ให้ขาด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กองทัพบก เตรียม รถ. ค่ายทหารกองพันเสนารักษ์ทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยรวม 2,070 เตียง แบ่งเป็น ผู้ป่วยระดับ 1 จำนวน 1,940 เตียง ระดับ 2 จำนวน 80 เตียง และระดับ 3 จำนวน 50 เตียง</p> <p>- คนไทยในอังกฤษ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติ กรณีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหากต้องการกลับไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนขึ้นเครื่อง เนื่องจากขณะนี้พ.ในอังกฤษมีภาระต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19</p> <p>- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม เร่งผลิตหน้ากากผ้าอนามัย 10 ล้านชิ้น แจกประชาชน คาดจะแจกล็อตแรกได้ช่วงสัปดาห์หน้า ประมาณ 1-2 ล้านชิ้น</p> <p>- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยยังเปิดรับฝากส่งพัสดุประเภทเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย รวมถึงหน้ากากผ้า สำหรับการฝากส่งภายในประเทศ แต่กรณีฝากส่งระหว่างประเทศ จะส่งออกได้เฉพาะหน้ากากผ้าเท่านั้น</p> <p>- คุณหญิงสุดารัตน์ โพสท์เฟซบุ๊ก ระบุมาตรการเพื่อหยุดการระบาดภายใน 21 วัน 1.ปิดไม่ให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด 2.เปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อแบบปูพรมทั้งประเทศ เพื่อนำผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าระบบให้มากที่สุดและเร็วที่สุด และ 3.รัฐบาลต้องเร่งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มมากขึ้น และผู้ที่ต้องกักตัวตามพ.ร.บ.โรคระบาด รวมทั้งต้องเร่งเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อม</p> <p>- กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19</p> <p>- มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ 25 จังหวัดชายแดนปิด 73 ด่าน - 51 จุดผ่อนปรนรอบประเทศทันที เหลือเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดละแห่ง</p> <p>- นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซว่า ได้ร่วมกับทีมงานทำแอปชื่อ GoCovid ให้ใช้ฟรีในการค้นหาจุดตรวจ COVID-19 สามารถค้นหาและดูรายละเอียดของจุดตรวจต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p> <p>- เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ อ.จ.ชลบุรี อ.สัตหีบ ทม.สัตหีบ สก.สัตหีบ ร่วมกันเดินรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 500 ชุด และคู่มือการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่ตลาดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี</p> <p>- บางจากฯ บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรีคนละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เริ่ม 23 มี.ค. 63 เวลา 10.00-13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด</p>	
<p>Fake News</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>- เสนอข่าว รองโฆษก ตร. เปิดเผยกรณีที่มีการแชร์และส่งต่อข้อความให้ระวังมีจลาจลที่แจกหน้ากากอนามัย แล้วป้ายยาปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย ว่า จะตรวจสอบการส่งต่อ Fake News โดยเฉพาะ สก.กระทู้ จ.ภูเก็ต ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย ขณะนี้ยังไม่มีการรับแจ้งเหตุในลักษณะนี้ หากมีการก่อเหตุจริง ขอให้ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, จส.100,</p> <p>- สำนักพระราชวังโมนาโก แถลงว่า เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 ประมุขราชรัฐโมนาโก พระชนมายุ 62 พรรษา ทรงติดเชื้อโควิด-19 นับเป็นประมุขประเทศพระองค์แรกที่ติดเชื้อ แต่พระอาการไม่รุนแรง</p> <p>- เกาหลีใต้ จะตรวจคัดกรองผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากยุโรป เริ่มวันอาทิตย์นี้ ส่วนผู้เสียชีวิตมีเพิ่มอีก 3 คน ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 94 ราย</p> <p>- อิตาลี ป่วยสะสม 41,035 คน มีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพียงวันเดียวมากถึง 425 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 3,405 คน มากกว่ายอดผู้เสียชีวิตในจีนเป็นครั้งแรก มีผู้ป่วยที่หายแล้ว 4,440 คน</p> <p>- สหรัฐ ประสบผลสำเร็จการใช้ยาคลอโรควินและไฮดร็อกซีคลอโรควิน หรือยาควินิน มารักษาโควิด-19 และเตือนประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ ด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่ 19 มี.ค. โดยไม่มีกำหนด ยกเว้นเฉพาะการทำงานที่จำเป็น และออกไปหาซื้อข้าวของเครื่องใช้ หลังมีผู้เสียชีวิต 18 ราย ติดเชื้อมากกว่า 1 พันคน</p> <p>- อังกฤษ ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 3,269 ราย เสียชีวิต 144 ราย รัฐบาลร้องขอให้หอดูดาวและพยาบาลกว่า 65,000 คน และส่งให้นักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายมาช่วยต่อสู้โควิด-19</p> <p>- เยอรมนี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 726 รายในวันเดียว รวมเป็น 16,046 ราย เสียชีวิต 44 ราย กระทรวงกลาโหมสั่งให้กองทัพระดมทหาร รวมทั้งทหารกองหนุนหลายหมื่นนายช่วยต่อสู้โควิด-19</p> <p>- รัสเซีย พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายแรก เป็นชายวัย 79 ปี ในพ.กรุงมอสโก ซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 199 ราย</p> <p>- สวีเดน พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนถึง 4,200 ราย เสียชีวิตแล้ว 43 ราย ที่เมืองทิงโบทางภาคใต้ติดพรมแดนอิตาลี</p> <p>- โรมาเนีย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 277 ราย รัฐบาลสั่งลงโทษจำคุกผู้ฝ่าฝืนมาตรการยับยั้งโควิด-19 ถึง 15 ปี</p> <p>- เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เตือนหากยังไม่ปล่อยให้เชื้อโคโรนาไวรัสแพร่กระจายโดยไม่มีการตรวจ พลเมืองโลกจะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสียชีวิตนับล้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศยากจน</p> <p>-ยอดผู้ป่วยสะสม 244,421 คน จาก 160 ประเทศและเขตแดน เสียชีวิต 10,027 คน และรักษาหาย 86,025 คน</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง กล่าวถึงมาตรการปิดประเทศ ว่า ต้องกำหนดออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สิ่งแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือ รัฐบาลจะต้องปิดการเข้ามาของต่างชาติที่มาจากประเทศเสี่ยง ต่อมาต้องควบคุมไม่ให้ประชาชนเดินทางไปต่างประเทศ โดยขณะนี้ ต้องทำให้คนไม่ออกจากบ้าน ไม่เดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และต้องมีมาตรการที่ช่วยให้คนผ่อนคลายนขึ้น หรือมีการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อรับฟังปัญหาที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ในช่วงที่ผู้คนต้องทำงานที่บ้านจำนวนมาก รัฐบาลควรมีมาตรการในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกำลังใจ และสร้างความหวังให้เดินหน้าต่อไปได้ ส่วนกลุ่มคนที่ตกงาน ว่างาน หรือถูกเลิกจ้าง ต้องช่วยให้ใช้เวลาว่างเพื่อเสริมศักยภาพของตนเองได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน สถานีคิดเลขที่ 12</p> <p>-เสนอว่า ต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนความตื่นตระหนกมาก อาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพการติดตามสอบสวนโรค ข้อมูลตัวเลขจริงของการระบาด ซึ่งหากรู้สถานะที่แท้จริงก็จะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง ถูกเวลา คำถามคือขณะนี้สถานะที่แท้จริงของประเทศไทยอยู่ในระดับใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ คุณภาพคือความอยู่รอด</p> <p>-เสนอว่า รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒน์อักษร รองผอ.รพ.ศิริราช รับมอบชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ จากบริษัท TKK CORPORATION จำกัด เพราะในสถานการณ์การระบาด ต้องป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทวิเคราะห์มาตรการ 6 ด้านของรัฐบาล ว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นกับการปฏิบัติได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาล ถ้าการใช้มาตรการที่เข้มข้นสามารถทำให้โควิด-19 ชะลอการแพร่ระบาดได้จริง ความเชื่อมั่นในรัฐบาลจะเกิดขึ้นและรัฐบาลจะได้รับความนิยตามมา แต่ถ้าผลออกมาเป็นตรงกันข้าม ทั้งนายกฯ และรัฐบาลอาจได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเลือกวิธีการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า ถ้าคนไทยเผชิญกับกำลัง ดึงความเก่ง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รับฟัง เสียสละ ประเทศไทยจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ แม้จะบอบช้ำ แต่เราจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น พร้อมรับมือกับวิกฤติอื่นๆ ในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามธุรกิจ คอลัมน์ หมายเหตุแห่งสยาม</p> <p>-เสนอว่า ประธานาธิบดีได้หวน ซึ่งเป็นผู้หญิง แก้ปัญหาได้เฉียบขาดจนสามารถกำจัด และจำกัดโรคไม่ให้แพร่ขยายทำให้คนในประเทศรู้สึกปลอดภัย จนได้รับการชื่นชมไปทั่วโลก ส่วนประเทศไทย หากผู้นำยังมัวพะวงกับการเอาใจพรรคร่วมรัฐบาลที่ต่างหาเสียงหาผลประโยชน์ให้พรรคตัวเอง จนกลายเป็นอุปสรรคกับการช่วยเหลือคนในชาติ เชื่อว่าคงได้รับเสียงตำหนิมากกว่าเสียงชื่นชม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า รัฐบาลมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้มีข้อบังคับในการกักตัวอย่างจริงจัง ถ้ามีมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดก็จะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อสำหรับสังคมส่วนรวมมากขึ้น หรืออีกแนวทางหนึ่งอาจจะมีทั้งมาตรการที่เป็นการลงโทษ และมาตรการที่เป็นรางวัลเป็นแรงจูงใจให้คนทำตาม ประเทศไทยยังไม่มีภาวะระบาดใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออย่าให้ป่วยพร้อมกัน เพราะฉะนั้นกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ที่จะทำให้เชื้อเข้าไปแพร่กระจายในกลุ่มได้ต้องหยุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กาแฟดำ</p> <p>-เสนอว่า แพทย์รายหนึ่งใน War Room กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลในรายการวิทยุคลื่นหนึ่งว่า ต้องเตรียมตัวว่า Covid-19 จะอยู่กับเรานาน 1-2 ปี และหวังว่าเราจะสามารถควบคุมให้คนป่วยทยอยกันมาเพื่อจะได้สามารถดูแลรักษาได้ ทั้งหมดอยู่ที่ว่าทุกประเทศในโลกนี้ต้องลุกขึ้นมาทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเอาชนะ Covid-19 ให้ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p> <p>-เสนอว่า การที่รัฐบาลไม่ประกาศเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะที่ 3 เพราะต้องการให้คนไทยค่อยๆ ปรับตัว และทุกวันนี้แม้ไม่ได้ประกาศก็เหมือนเข้าสู่ระยะที่ 3 เพราะประชาชนวิตกอย่างมากและหาทางป้องกันตัวเองแบบเข้มข้น ที่สำคัญ คนไทยซัดใจแต่มีเพกนิวจีนติดต่อกันกับกักตุนอาหาร การค่อยๆ ให้คนไทยปรับตัวเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้คนมีความพร้อมเมื่อสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้ ช่วงต่อจากนี้ รัฐบาลต้องแสดงให้เห็นว่า มาตรการที่ทำนั้น แม้ไม่ถูกใจคน แต่ถูกทางสำหรับการรับมือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า การไม่ปิดประเทศหรือการใช้วิธีชะลอการแพร่กระจายนั้น เป็นการพิจารณาร่วมกันของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการให้ข้อมูลตามทฤษฎีการประมาณการที่เป็นรูปแบบสากล ซึ่งยังไม่มีที่ยืนยันว่าจะสกัดกั้นได้แค่ไหน แต่ไม่ว่าจะสูตรใด หรือทฤษฎีใด ก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติตนของคนในสังคมในการลดความเสี่ยงด้วยตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ ท่องยุทธภพ</p> <p>-เสนอว่า มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายจังหวัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากสนามมวยลุมพินี มาตรการปิดเมืองจึงถูกนำมาใช้ทันที จากบุรีรัมย์โมเดล เป็นขอนแก่นโมเดล จนมาถึงนนทบุรีโมเดล นี่คือนโยบายปิดประเทศแบบชนบทล้อมเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ แฉดวงรอบกรุง</p> <p>-กล่าวว่า ตอนนี้คนไทยเสพข่าวโควิด-19 จนมีสภาพจิตตก ผ่ากรมสุขภาพจิตช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก</p> <p>-กล่าวว่า ในระยะนี้เกือบทุกประเทศที่มีผู้ติดเชื้อยอมปิดประเทศกันหมดแล้ว มีแต่ประเทศไทยที่ยังเปิดรับตลอดเวลา ถ้ารัฐจะอ้างว่ามีการเข้มงวดตามประกาศของสธ. จะทำได้เต็มที่หรือไม่ถ้าไม่มีการประกาศยกระดับเป็นระยะที่ 3</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์เหยี่ยวกลาหม</p> <p>-กล่าวว่า กรณีสนามมวยลุมพินีเป็นตัวอย่างที่หาจุดเริ่มต้นการติดเชื้อไม่ได้ ผู้ติดเชื้อแตกตัวเป็นเครือข่ายยึดโยงจากกทม. ไปสู่จังหวัดต่างๆ ได้แก่ สุโขทัย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ชัยนาท สมุทรปราการ สงขลา ยะลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว</p> <p>-กล่าวว่า ไม่ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ระยะที่ 3 หรือไม่ เชื่อว่าคนไทยรับได้กับการใช้มาตรการที่เรียกว่ายาแรง ขอเพียงให้รัฐบาลประกาศมาตรการให้ชัดเจน รวมถึงแนวทางขั้นตอนการช่วยเหลือในการดำรงชีพของประชาชน และมาตรการเยียวยาสถานประกอบการ ลูกจ้างจำนวนมากที่ต้องตกงาน ซึ่งหากมีการจัดเตรียมและวางแผนรองรับดี เชื่อว่าคนไทยสามารถรับได้และพร้อมปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ควรปรับทีมงานรอบข้าง ปรับกรม. ประชาชนอยากเห็นภาวะผู้นำของนายกฯ ที่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนทีมงาน ก่อนที่คนจะหมดศรัทธาและหันมาขับไล่นายกฯ และรัฐบาลทั้งคณะแทน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว</p> <p>-กล่าวว่า อยากรกรณีสถานเป็นอุทธรณ์ หากประเทศไทยยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้ยาแรง ตัวเลขทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ ม.ค. ถึงปัจจุบัน น่าจะไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน รัฐบาลจะรับมืออย่างไร เพราะแค่การแพร่ระบาดจากสนามมวยลุมพินี และสถานบันเทิงชวยทองหล่อ ยังแพร่กระจายไปถึงในกองทัพ ทำเนียบรัฐบาล และออกไปตามต่างจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คอลัมน์ คมคิด คนเขียน</p> <p>-กล่าวถึงภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม พบกับสุดยอดบุคคลทางด้านแพทย์ 6 ท่าน ประกอบด้วย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิบดีอภิมหาวิทยาลัย ม.มหิดล และอดีตรมว.สธ. ศ.นพ.อุดม คชินทร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล อดีต รมช.ศธ. ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก รพ.จุฬาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.อมร ลีลารัตน์ อาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์ นายกแพทยสมาคม และ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทย</p>	
<p>เดือนสุขบุหรินที่สาธารณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, TNN, INN, Thestandard</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายในวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพบการละเมิดสุขบุหรินในพื้นที่วัดเป็นจำนวนมาก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดทุกราย นอกจากนี้ การสุขบุหรินหรือบุหรินไฟฟ้า เมื่อมีการพ่นควันหรือละอองไอของบุหริน เท่ากับเป็นการแพร่เชื้อใส่กัน เพราะในควันและละอองไอที่พ่นออกมาประกอบด้วยสารคัดหลั่ง น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย หากผู้สูบบุหรินเป็นผู้มีติดเชื้อโควิด-19 จะทำให้แพร่กระจายเชื้อไปยังคนอื่นได้ง่ายขึ้น หากพบเห็นผู้ฝ่าฝืนสุขบุหรินในสถานที่สาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่กองงานฯ โทร. 02 590 3852</p>	
<p>แนวทางการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 0-3 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับ ข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเด็กช่วงอายุ 0-3 ปี 6 เรื่อง ได้แก่ 1.การขยายสิทธิการฝากครรภ์ของมารดาภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ควรได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการที่เพียงพอ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น 3.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสนอให้จัดทำโครงการอาหารเช้าของเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออปท.ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารปลอดภัย และมีปริมาณสารอาหารที่เพียงพอ ช่วยส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็ก 4.การสนับสนุนให้มีนักโภชนาการท้องถิ่น เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมีระดับโภชนาการที่เพียงพอ เปิดตำแหน่งนักโภชนาการอาหาร 1 ตำแหน่ง ใน รร.ที่มีนักเรียน 500 คนขึ้นไป 5.เพิ่มทางเลือกในการเลี้ยงดูบุตรช่วงก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาลให้กับพ่อแม่ เช่น ขยายเกณฑ์ในการรับดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. เป็นต้นตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 6.โครงการรณรงค์การลดปริมาณการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเกินจำเป็น และรณรงค์กำจัดขยะผ้าอ้อมให้ถูกสุขอนามัย เพื่อช่วยให้มีการสุขาภิบาลที่เพียงพอ</p>	
<p>ฝุ่นPM2.5 สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง มี 8 สถานี พื้นที่สีส้ม 14 สถานี สถานการณ์ไฟป่าบริเวณตีนดอยสุเทพ บริเวณห้วยตึงเฒ่า อ.แมริม ลำสุตลุลกสามถึง บ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำช่วยสกัดเพลิง ส่วนป่าด้านบนยังเหลือไฟลุมนอน เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้คุ้ขึ้นมาอีก</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

